



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

เรื่อง ให้ระงับและคืนเงินฝากประเภทประจำและประเภทออมทรัพย์ แก่บุคคลที่มีได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์

ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่งที่ (สพพ.1) 23/2565 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ระงับและคืนเงินฝากประเภทประจำและประเภทออมทรัพย์แก่บุคคลที่มีได้ เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ระงับการรับฝากเงินประเภทประจำ จากบุคคลที่มีได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และดำเนินการ คืนเงินรับฝากให้แก่บุคคลทั้งหมดนั้น ตามกำหนดระยะเวลาของสัญญาที่รับฝากเงิน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งนี้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ฯ ในขณะนั้นประกอบด้วย

2. ให้ระงับการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ จากบุคคลที่มีได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และดำเนินการคืนเงินรับฝากให้แก่บุคคลทั้งหมดนั้น ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ฯ ในขณะนั้นประกอบด้วย อนึ่ง หากสหกรณ์ฯ คาดว่า ไม่สามารถคืนเงินรับฝากให้กับบุคคลที่มีได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนด สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาจัดทำแผนการถอนเงินรับฝากคืนแก่บุคคลที่มีได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ เพื่อเสนอ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา ทั้งนี้ การจัดทำแผนและเสนอแผนการถอนเงินรับฝากดังกล่าวนั้น สหกรณ์ฯ ต้องเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ชุดที่ 52/2566 ในการ ประชุมครั้งที่ 8/2566 วันที่ 7 กันยายน 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ดำเนินการคืนเงินรับฝากแก่บุคคลที่มีได้ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้

1. ระงับการรับฝากเงินประเภทประจำ จากบุคคลที่มีได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากเงิน ดำเนินการถอนเงินรับฝากคืน ตามกำหนดระยะเวลาของสัญญาที่รับฝากเงินแต่ละประเภทบัญชี และ ดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาทั้งหมด

2. ระงับการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ จากบุคคลที่มีได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยให้ ผู้ฝากเงินดำเนินการปิดบัญชีเงินรับฝากเพื่อรับเงินคืนทั้งหมด ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 หากไม่มาติดต่อ ตามวันที่กำหนดสหกรณ์จะดำเนินการปิดบัญชีตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เมื่อสหกรณ์ปิดบัญชีเงินฝากแล้วจะไม่ได้รับดอกเบี้ยอีกต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์)

ประธานกรรมการ

